



ที่ ศธ ๐๔๒๙๒/ว๖๕๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
๖๕ โรงเรียนกาญจนาอนุเคราะห์ ถนนหลักเมือง
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว๒๕๑
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมกับ NEAS Australia (National ELT Accreditation Scheme Limited Australia) ซึ่งเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษแห่งชาติออสเตรเลียนำเสนอการฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ NEAS Australia: Thailand Workshop ๒๐๒๒ ผ่านทางซูมแอปพลิเคชัน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ โดยแบ่งเป็น ๒ รายการ กล่าวคือ ๑) Quality Management of English Language Programs สำหรับผู้บริหารสถาบันสอนภาษาอังกฤษและหัวหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหมดในภาครัฐและเอกชน ๒) Best Practice in English as a Medium of Instruction สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ในวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนรวมถึงครูผู้สอนวิชาอื่นที่มีความสนใจในการสอนภาษาอังกฤษ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว NEAS Australia จะจัดส่งวีดิทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าไปรับชมและเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนฝึกอบรม Workshop ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ online.neas.org.au/tws หรือสแกน QR Code ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านเกณฑ์ของสถานทูตออสเตรเลียจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม NEAS Australia โดยสถานทูตออสเตรเลีย และ NEAS Australia จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมออนไลน์

/- ในการนี้...

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุนันทา พรวัดะคุ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๒ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๓๔๕๒ ๑๑๑๘